



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สังกัดคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ คณะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วัน เวลา และ สถานที่ ดังนี้

ผู้มีสิทธิสอบ	เวลา	วิชาที่สอบ	สถานที่สอบ
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗			
๑. นางสาวชญาดา รอดกระต่าย ๒. นางสาวอชิตยา รุ่งจินดารัตน์ ๓. นางสาวพิมฐิตา เต็มสหัสโสภณ ๔. นางสาวอริยา จันทร์เหมา ๕. นางสาววรรณวิษา สะแอ	๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	สอบภาคปฏิบัติ (๓๐ คะแนน) - ทักษะเฉพาะตำแหน่ง - ทักษะการสื่อสาร - ทักษะภาษาอังกฤษ สอบสัมภาษณ์ (๗๐ คะแนน)	ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ๓ ชั้น ๙ อาคารสยาม บรมราชกุมารี ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารราชพฤกษ์
๖. นางสาวโยษิตา ไชยสัตย์ ๗. นายเชิดศักดิ์ ตั้งเจตนาพร ๘. นางสาวอภิขญา เสี่ยงพะพันธุ์ ๙. นางสาวชลพิณห์ ทิพยมนตรี ๑๐. นางสาวอินธิภา แซ่ไคว้ว	๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	สอบสัมภาษณ์ (๗๐ คะแนน) สอบภาคปฏิบัติ (๓๐ คะแนน) - ทักษะเฉพาะตำแหน่ง - ทักษะการสื่อสาร - ทักษะภาษาอังกฤษ	ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารราชพฤกษ์ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ๓ ชั้น ๙ อาคารสยาม บรมราชกุมารี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ โดยมีรูปถ่าย และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน เพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และหากตรวจสอบพบว่า มีการทุจริตในการสอบ ผู้ทุจริตจะถูกปรับให้ตก และถูกตัดสิทธิในการสมัครงานของคณะ

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบภายในศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ <http://gseda.nida.ac.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริกา คันทา)
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารการพัฒนาลิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการ